

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “119 ปี นวัตกรรมเกษตรไทยนำชาติ”

ในปีที่ 119 ของการสถาปนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 1 เมษายน 2554 นี้ จึงนับเป็นอีก ก้าวแห่งการเดินหน้า ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะ มุ่งมั่นให้เกษตรกรไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้น หากแต่ยังมุ่งหมายให้ประชาชนได้มีอาหารเพื่อการบริโภคอย่างปลอดภัย ที่สำคัญที่สุดคือ การส่งเสริมให้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรกรรม ของประเทศ ได้ผลิตสินค้าเกษตร ที่มีคุณภาพและ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทั้งในตลาดในประเทศและ ตลาดต่างประเทศ นำมาซึ่งรายได้กลับเข้าสู่ประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 119 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่เป็นสถาบันหลัก ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกษตรกรไทยมีความมั่นคงและเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ กับทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในกำกับดูแลเพื่อดำเนินโครงการ ที่สำคัญต่างๆ มากมาย อันเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและภาคการเกษตรของประเทศ ที่สำคัญ ได้น้อมนำนโยบายด้านการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรจนเกิดผลดีเป็นที่ประจักษ์

ในการดำเนินงานของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั้น ได้พยายามสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในทุกมิติ โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เทคโนโลยี ตลอดจนนวัตกรรม การเกษตรใหม่ๆ เพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกร อย่างทั่วถึง เป้าหมายสำคัญ คือ การลดต้นทุนการผลิต เพื่อ เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย กับทั้งสร้างสวัสดิการของเกษตรกร โดยการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดำเนินการตามยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร เร่งการขยายพื้นที่ชลประทานเพื่อการเข้าถึงแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูก รวมไปถึงการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร การแก้ไขปัญหาการขาดที่ดินทำกิน ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ตลอดจนวางมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติและการป้องกัน โรคระบาดพืชและสัตว์ ฯลฯ ซึ่งภารกิจสำคัญต่างๆ เหล่านี้ ก็เพื่อดูแลเกษตรกรของประเทศกว่า 5.8 ครอบครัว ประชากรกว่า 25 ล้านคน ในพื้นที่การเกษตรมากกว่า 131 ล้านไร่ทั่วประเทศ

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว ว่าว่า เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 119 ปี ซึ่งจะเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 1 เมษายน 2554 นี้ ประกอบกับ นับเป็นปีมหามงคล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงกำหนดจัดงาน วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบ 119 ปี ภายใต้อำนาจ

“119 ปี นวัตกรรมเกษตรไทยนำชาติ” พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ในรอบ 119 ปี ของการพัฒนาการเกษตรของ ไทย ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ กิจกรรมใน วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 1 เมษายน 2554 เริ่มจากในช่วงเช้า เวลา 06.00 น. จะมีพิธีทางศาสนา พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง และการอ่าน

สารนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยมีนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เข้าร่วมในงาน ณ หน้าที่อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ใน ช่วงบ่าย เวลา 15.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดให้มีพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงาน “119 ปี นวัตกรรมเกษตรไทยนำชาติ” โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อการพัฒนาภาค การเกษตร ภายใต้แนวคิด “ใต้พระบารมีพ้อแห่งแผ่นดิน ” ชมพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรผ่านสื่อ นิทรรศการในแบบพระฉายาลักษณ์ 3 มิติ เป็นครั้งแรก ได้แก่ หลักการทรงงาน โครงการพระราชดำริ การพัฒนาการ พระอัจฉริยภาพ พระเกียรติคุณ ชมภาพยนตร์ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ซึ่งหาชมได้ยากยิ่งในห้องชมภาพยนตร์ พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร บนผืนผ้าขนาดใหญ่ ซึ่งจัดเตรียมไว้ โดยเฉพาะและชม ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พบกับผลิตภัณฑ์จากฟาร์มตัวอย่างใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ขณะเดียวกัน มีการจัด นิทรรศการแสดงผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรอบ 119 ปี ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดินและน้ำ โดยมีการแสดงแบบจำลองให้เห็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ำ การแสดงโม เดลโครงการพระราชดำริคลองลัดโพธิ์ โครงการพระราชดำริเขาเต่าการพัฒนาการปลูกพืช และการปลูกหญ้าแฝก 2) ด้านการพัฒนาการปลูกพืช Theme การจัดนิทรรศการ “สินค้าเกษตรไทยยิ่งใหญ่ในเวทีโลก ” พร้อมโชว์กล้วยไม้สกุลหวายใหญ่ที่สุดในโลก การแสดงผลผลิตทางการเกษตร ที่มีศักยภาพในการส่งออก ได้แก่ ผลไม้ พืชผัก สมุนไพร หม่อนไหม ยางพารา ชมนิทรรศการการสาวไหม การทอผ้าไหม การข้อมสีเส้นไหม ชิมชาใบหม่อน และที่สำคัญพลาดไม่ได้ กับโครงการปลูกยางพาราในพื้นที่แห่งใหม่ ระยะที่ 3 พ.ศ.2554 – 2556 3) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชมปลาการ์ตูน ที่กรมประมงประส บความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ จำนวน 14 ชนิด การจัดแสดง อ่าง Touch pool ปลาน้ำจืดสายพันธุ์ไทย เพื่อให้ผู้ชมงานได้สัมผัสโดยตรง และนิทรรศการทรัพยากรประมงน้ำจืด

4) ด้านการเลี้ยงสัตว์ การแสดงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ พ้อ- แม่พันธุ์ไก่ไข่ไก่พื้นเมือง 4 สายพันธุ์ เป็ดอีเลียง เป็ดไข่กาก็ เป็ดบาร์บารี การโชว์กระบือแสน รู้ และ 5) นวัตกรรมงานวิจัยด้านงานเกษตร การจัดแสดงโชว์อุปกรณ์การเกษตรวิศวกรรม เช่น อุปกรณ์ให้น้ำระบบน้ำหยด เครื่องขุดมัน สำปะหลังแบบไถหัวหมู เครื่องวัดความสุก-แก่ทุเรียน เครื่องคัดแยกมังคุดเนื้อแก้ว เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการจัด ประชุมสัมมนาทางวิชาการ มีกำหนดการสัมมนา 2 วัน ในระหว่าง วันที่ 2 - 3 เมษายน 2554 โดยมีหัวข้อสัมมนา 4 เรื่อง คือ การสัมมนาในหัวเรื่อง “เกษตรกรไทย กำราบภัยโลกร้อน” โดยนักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้านมาร่วมถ่ายทอดความรู้การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและผลกระทบของสภาวะโลกร้อน การสัมมนาในหัวเรื่อง “ปลูกน้ำอย่างไร พ้อใช้ทุกแปลง ” โดยนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน จะมาชี้ถึงทิศทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรไทย การสัมมนาในหัวเรื่อง “เกษตรกรไทย ปลื้มใจ อาหารแพง ” เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบถึง สถานการณ์พืชผลทางการแก่ต่างๆ อาทิ ปีทองของข้าวไทย สถานการณ์ปาล์ม น้ำมัน พืชอาหาร พืชพลังงาน โอกาส

และอุปสรรคของการส่งออกผักและผลไม้ และการสัมมนาในหัวเรื่อง “นวัตกรรมแปลกใหม่ เกษตรไทย รับผิดชอบต่อสังคม” ได้แก่ นวัตกรรมข้าวไทย รูปแบบการเพิ่มผลผลิตอ้อยร่วมกับภาคเอกชน

พร้อมนี้ได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ร่วมออกร้านจำหน่าย ได้แก่ กลุ่มผลิตผลทางการเกษตร กลุ่มสินค้าแปรรูป กลุ่มนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มอาหารปรุงในงาน รวมทั้งกิจกรรมบันเทิง โดยมีการแสดงจากดารานักร้อง สร้างความบันเทิงแก่ผู้เข้าร่วมงาน ในช่วงเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น. ทุกวัน ตลอดการจัดงาน

**การพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของเกษตรกร ตลอดจนการพัฒนาภาคการเกษตร ในประเทศ ภายใต้การกำกับดูแล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังเดินทางต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวผ่านไปสู่ปีที่ 120 เพื่อความสุขของพี่น้องเกษตรกรที่มีชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการบริหารงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้วิสัยทัศน์ "เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีอาหารบริโภคที่ปลอดภัย และต้องสร้างรายได้ให้กับแผ่นดิน"**